

THÁI THỤY

Học tập và làm theo tấm gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Thái Thụy là huyện ven biển nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Thái Bình. Đứng ở thế giao hòa giữa đất liền và biển cả, Thái Thụy là nơi hội tụ của những truyền thống: yêu nước và kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, hiếu học, ý chí tiến thủ, vượt khó vươn lên; kiên cường khai hoang trị thủy, thau chua, vỡ hoá, ra khơi vào lộng, làm muối, đánh cá, chế biến thủy hải sản, khai thác nguồn lợi biển cả, chế ngự thiên nhiên. Thái Thụy cũng là nơi sinh ra và hun đúc nên nhiều bậc hiền tài, những chiến sĩ cách mạng tiên bối, những nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc của Đảng, tiêu biểu trong số đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.



Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy tự hào, tôn vinh tấm gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì dân, vì nước, vì giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nơi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công đoàn viên và nhân dân huyện Thái Thụy ra sức học tập, lao động, cống hiến và cống hiến; vận dụng kinh nghiệm của các thế hệ đi trước vào thực tiễn, tích cực, chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động trong công tác nhằm đưa các phong trào của huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững. Kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần cần cù, năng động, sáng tạo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tấm gương về sự cống hiến, hy sinh kiên trung, bất khuất của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đổi mới phương thức lãnh

đạo quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, năng lực, trách nhiệm, vì dân. Thường trực Huyện ủy đã phân công cụ thể từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn kịp thời nắm bắt, cập nhật tình hình, đơn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Chủ trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương anh dũng hy sinh kiên trung của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với 7 chuẩn mực của cán bộ, đảng viên và 10 chuẩn mực cho cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết một cách nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả và cụ thể với những chuyên đề nội dung sinh động, hình thức phong phú, hấp dẫn. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức,

nếp sống chuẩn mực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đến cơ sở đã chú trọng xây dựng các nhân tố mới, điển hình mới, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và được cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Năm 2017, kinh tế của Thái Thụy tăng trưởng 19,94% so với năm 2016; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới



Khai thác thủy hải sản ở thị trấn Diêm Điền.

nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 32 xã, đạt tỷ lệ 68,1%. Thái Thụy đã có 14 xã, 1 thị trấn nằm trong khu kinh tế, tạo ra thể và lực mới và tạo đột phá trong phát triển kinh tế của huyện hiện nay và trong giai đoạn mới. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cũng được quan tâm, chú trọng góp phần tăng cường niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước và với cấp ủy, chính quyền các cấp. Số tổ chức cơ sở đảng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch, vững mạnh hàng năm đều đạt trên 80%.

Lập thành tích kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018), thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy tiếp tục, kiên trì tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập gương sáng kiên trung, yêu nước, ý chí sắt đá, kiên cường phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trung thành với Đảng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết hội nghị Trung ương 5,

Trung ương 6 (khóa XII) góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tích cực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt dân chủ, công bằng xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn kết chặt chẽ giữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng với hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền và vai trò của MTTQ các cấp, các đoàn thể nhân dân; xây dựng thị trấn Diêm Điền mở rộng sớm trở thành đô thị ven biển loại 4 của tỉnh.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy nguyện đoàn kết, thống nhất, tập trung khai thác tốt nhất các điều kiện, thời cơ thuận lợi, chủ động lường đón và vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Thái Thụy trở thành huyện "gương mẫu về mọi mặt", giàu về kinh tế, mạnh về tổ chức, quốc phòng, an ninh, sạch về môi trường, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người con ưu tú của quê hương.

NGUYỄN QUANG HƯNG
Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Qua nhiều lần được tu bổ, tôn tạo, đến nay, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đã có một tổng thể kiến trúc hài hòa, tôn nghiêm, không gian thoáng đãng, là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.



Ngôi nhà thời thơ ấu của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Để ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, năm 1980, những người con quê hương Thái Thụy đã quyên góp kinh phí xây dựng Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trên chính mảnh đất của gia đình và dòng tộc đồng chí. Khu lưu niệm được xây dựng gồm các công trình trên nền móng cũ như nhà dạy học của cụ Cử Tiết (thần sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh), nhà ở, nhà bếp, giếng Ngọc... Năm 1986, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Những năm qua, được sự quan tâm của trung ương, các cấp, các ngành của tỉnh, sự ủng hộ của thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp, con em xa quê, nhân dân địa phương đã quyên góp kinh phí để tu bổ, tôn tạo, xây mới Khu lưu niệm vào các năm 1983, 2005, 2007, 2015 - 2017. Đặc biệt, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có kết luận đồng ý chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm với quy mô tương tự như Khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên, đồng chí Hoàng Văn Thụ. Năm 2013, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu lưu niệm với tổng diện tích 59.088m². Trong đó, phân chia làm 2 khu vực: phía Bắc sông

làng Nguyễn Đức Cảnh giữ nguyên vị trí xây dựng các hạng mục công trình thuộc cụm di tích gốc và mở rộng diện tích về phía Đông Bắc khu di tích gốc khoảng 40m nhằm cân xứng trục mộ, hướng lăng, xây dựng nhà tưởng niệm, đài cây lưu niệm...; mở rộng diện tích làng Nguyễn Đức Cảnh về phía Nam dài khoảng 150m, rộng 85m để xây dựng quảng trường, tượng đài, nhà lưu niệm, đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống điện chiếu sáng... Quá trình triển khai dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã lập dự án đầu tư và triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng, giai đoạn 2 do chưa bố trí được kinh phí nên huyện chưa lập dự án đầu tư. Thực hiện đầu tư dự án giai đoạn 1, từ đầu năm 2016, huyện Thái Thụy đã tiến hành tu bổ, tôn tạo và mở rộng các công trình thuộc di tích gốc Khu lưu niệm và mở rộng diện tích Khu lưu niệm về phía Đông Bắc và phía sau làng (diện tích mở rộng 3.700m²) để xây dựng một số công trình mới. Đến cuối tháng 9/2016, các hạng mục công trình thuộc khu di tích gốc được hoàn thành, đưa vào sử dụng như: sửa chữa mái lợp, sân lợp, thân lợp, xử lý chống thấm nền, lát lại nền lợp bằng đá cẩm thạch, xử lý các vết nứt thân lợp, cải tạo lại hệ thống thoát nước mái, thoát nước sân làng, hệ

thống cấp điện... Ngoài ra, các hạng mục thuộc phạm vi mở rộng như: xây dựng lại hệ thống cổng chính, cổng phụ, nhà tưởng niệm, đường ngõ xóm áp sát phía ngoài tường rào xung quanh khu di tích, đài cây lưu niệm, khối đá đục bản trích "Công nhân vận động"... cũng được hoàn thành, một số hạng mục được khánh thành vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trong đó, hạng mục nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng quyên góp ủng hộ với kinh phí 3,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng tháng 7/2017 theo kiến trúc cổ, mái ngói cong dốc, mặt bằng nhà hình chữ nhật, diện tích hơn 141m², kết cấu bê tông cốt thép theo kiểu kết cấu gờ. Đây là công trình thủ công làm phụ mẫu, các anh chị em trong gia đình và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hồ Ngọc Lân, ban thờ chú vị. Qua gần 6 tháng thi công, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện, nỗ lực thi công của đơn vị xây dựng, công trình đang được hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng để khánh thành vào đúng lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

TRẦN TUẤN

Ông Trần Việt An,
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh



ám công đoàn được trao cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phong trào thi đua đều có dấu ấn không nhỏ của tổ chức công đoàn trong tỉnh. Trình độ học vấn, tay nghề và bản lĩnh chính trị của CNVCLĐ được nâng lên. Tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với niềm tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, trong suốt quá trình hoạt động, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, thể hiện được vai trò tiên phong, tập hợp được đông đảo đội ngũ công nhân đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và tỉnh đề ra. Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức công đoàn, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ trong toàn tỉnh. Mỗi năm có hàng nghìn suất quà, hàng chục nhà mái ấm công nhân được trao cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phong trào thi đua đều có dấu ấn không nhỏ của tổ chức công đoàn trong tỉnh. Trình độ học vấn, tay nghề và bản lĩnh chính trị của CNVCLĐ được nâng lên. Tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Đỗ Văn Hiện,
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thái Thụy



Khu lưu niệm. Qua đó góp phần phát huy và bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa tại Khu lưu niệm, trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Thụy không ngừng quan tâm, chăm lo công tác tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đặc biệt là kêu gọi nguồn xã hội hóa để xây dựng các hạng mục, công trình trong thời, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành hạng mục nhà tưởng niệm, các hạng mục hạ tầng phụ trợ bảo đảm tiến độ, chất lượng để khánh thành đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Ông Phan Đình Đức,
Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Thời gian qua, huyện đã tích cực triển khai thực hiện giai đoạn 1 dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi 5.445m², liên quan đến 39 gia đình, trong đó có 20 hộ phải tái định cư. Đồng

Ông Nguyễn Bá Hiện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy, Trưởng ban Quản lý Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh



Từ khi được trùng tu, tôn tạo, mở rộng đến nay, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ngày càng phát huy hiệu quả. Trong những năm qua đã đón nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu trung ương, các tỉnh, thành phố và hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước về dâng hương, tham quan, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Từ đó, nêu cao tinh thần học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng.